



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวัน ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2568 หน้า 11 มูลค่าข่าว .-

ทปอ.เปิดคะแนนรวม‘กสพท’ ●เทียบคะแนนต่ำสุดปี’67-68

นายชาติ เจริญลาภนพรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่แคส ปีการศึกษา 2568 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทปอ.ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อโต้แย้งคำตอบ การทดสอบความรู้เชิงวิชาการ หรือ A-Level ซึ่งมีการปรับคะแนนรวม 8 รายวิชา โดยบางข้อให้คะแนนฟรี บางข้อเพิ่มคำตอบ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่การทบทวนคะแนน แต่เป็นการเปิดให้โต้แย้งเฉลยคำตอบ โดยหลังจากสอบเสร็จให้ทุกคนนำข้อสอบกลับบ้านได้ และเมื่อประกาศเฉลยคำตอบแล้ว ผู้ที่ไม่เห็นด้วยสามารถโต้แย้งได้ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา จะตรวจวิเคราะห์และประเมินข้อโต้แย้งอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม

“สาเหตุที่เปิดให้มีข้อโต้แย้ง เนื่องจากข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์ และผู้เข้าสอบบางรายอาจมีการคิดต่าง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าข้อสอบมีความผิดพลาด แต่ข้อสอบปัจจุบันมีความหลากหลาย เพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบแสดงความคิดเห็นแล้ว ทปอ.รับฟังถือเป็นทางออกที่สังคมน่าจะยอมรับได้มากกว่า

ทั้งนี้ เมื่อมาดูสถิติคะแนน A-Level ปีนี้ พบว่าเกือบทุกวิชามีคนได้คะแนนเต็ม ซึ่งที่ผ่านมาทปอ.พยายามปรับข้อสอบกระจายความยากง่าย เพื่อแยกคนที่มีความสามารถระดับต่างๆ ออกจากกัน ซึ่งปีนี้พบว่าวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นคือเคมี ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 25.222 และภาษาไทย ซึ่งเป็นปีแรกที่มีคะแนนเฉลี่ย 56.089 คะแนน” นายชาติกล่าว

นายชาติกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน ปีนี้ยังถือเป็นปีแรกที่มีการเปิดเผยคะแนนรวม กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ซึ่งเปิดสอบ 4 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชศาสตร์ โดยนำคะแนนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของ กสพท ทั้งหมดกว่า 10,000 ราย รวมคะแนน A-Level 7 วิชา และ TPAT 1 การวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ มารวมให้เป็นคะแนนเต็ม 100 ตามค่าน้ำหนักของ กสพท แล้วนำมาเรียงลำดับ แบ่งตามช่วงคะแนน รวมถึงเปรียบเทียบช่วงคะแนนต่ำสุดระหว่างปี 2567 และปี 2568 เพื่อให้นักเรียนได้รู้ผลคะแนนของตนเองสามารถเลือกสมัครได้เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะคะแนนรวมของกลุ่ม กสพท เท่านั้น ยังรวมถึงคณะอื่นๆ เช่น บัญชี วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าดูคะแนนรวมแต่ละสาขาได้ที่ mytcas.com